

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) <input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน</p>	
<p>ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของข้าราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>	
<p>ผู้กำกับดูแลเป้าหมายผลผลิต : หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายสิงห์ สุขวัจน์ ๒. นางสุชาดา วัฒนา ๓. นางสาวปัทมาพร ปานฉาย ๔. นางอุไร อ่อนหัวโทน</p>
<p>โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๑-๑๘๘๗</p>	<p>โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๑-๑๘๘๑</p>
<p>คำอธิบาย : การเตรียมความพร้อมของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย โครงการเตรียมความพร้อมของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕ โครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด กระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคส่วนในจังหวัด จำนวน ๑๔,๒๐๐ คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๑๙๑,๒๐๐ ล้านบาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร (Train the trainers) เป้าหมาย คือ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจาก ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒ คน จำนวน ๑๕๒ คน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ ผู้เข้าร่วมจะต้องกลับไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในพื้นที่จังหวัดของตนเอง ๒. โครงการสร้างการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับจังหวัด (เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ ๑) โดยจัดสรรเงินให้กับจังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อให้จังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนในจังหวัด จังหวัดละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ คน ๓. โครงการปรับปรุงระเบียบ และกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน ๔. โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานชายแดนเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน และการเสริมสร้างทักษะด้านการเจรจาต่อรองและการจัดประชุม จำนวน ๔-๕ วัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากจังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด และจังหวัดปัตตานี จังหวัดละ ๓ คน จำนวนทั้งสิ้น ๙๖ คน ๕. โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน จำนวน ๑ วัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการจากทุกกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชน และประชาสังคม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน 	

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ในระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๕- ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	๑
๒	๒
๓	๓
๔	๔
๕	๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการเตรียม ความพร้อมของข้าราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	๑.๕	๒	๒	๐.๐๓๐๐

คำชี้แจง : เอกสาร/ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ เก็บไว้ที่กองการต่างประเทศ สป.

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อุปสรรค : ๑. การดำเนินการโครงการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับทราบแนวทางปฏิบัติจากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้าน
กฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

๒. เนื่องจากกองการต่างประเทศ สป. มีภารกิจจัดประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวง
ชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโพธิ์ศรีชั้น กรุงเทพฯ จึงทำให้ต้องเลื่อนการ
จัดการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานชายแดนเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน และการเสริมสร้างทักษะด้าน
การเจรจาต่อรองและการจัดประชุมจากไตรมาสที่ ๒ เป็นไตรมาสที่ ๓

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : จะดำเนินการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดทำโครงการเตรียม
ความพร้อมฯ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม

หลักฐานอ้างอิง : แผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติในการดำเนินการเตรียมความพร้อมของข้าราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและจำนวนคน